

Số 1325/LĐTBXH-VP

Kiên Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2018

V/v tham mưu trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện Công văn số 842/UBND - TH ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về việc xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX;

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh như sau:

1. Cử tri huyện An Biên đề nghị tỉnh có biện pháp giải quyết việc làm cho con em dân tộc Khmer khi học xong trung cấp, đại học; tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với chính sách xuất khẩu lao động.

Hàng năm thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, chỉ tiêu giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh từ 35.000 lượt lao động trở lên, trong đó giải quyết việc làm cho lao động có trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc lao động có bằng cấp và chứng chỉ, đạt tỷ lệ trên 80% (trình độ gồm: đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 3 tháng). Doanh nghiệp tuyển dụng lao động theo nhiều hình thức như tuyển dụng trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh để được tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động vào làm việc tại doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động.

Đối với cử tri huyện An Biên đề nghị tỉnh có biện pháp giải quyết việc làm cho con em dân tộc Khmer khi học xong trung cấp, đại học. Trong thời gian qua tỉnh luôn quan tâm và triển khai đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách về lao động – việc làm, thông tin thị trường lao động; tăng cường các hoạt động giới thiệu, tư vấn việc làm cho người lao động. Ngoài ra tỉnh còn đảm bảo sự kết nối đồng bộ giữa cung – cầu của thị trường lao động và lấy đó làm mục tiêu xây dựng kế hoạch định hướng phát triển nguồn nhân lực cũng như giải quyết việc làm trên địa bàn. Mở rộng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp trong tỉnh nhằm tuyển dụng trực tiếp cũng như liên kết với các tỉnh khác thu hút lao động. Bên cạnh đó, tỉnh còn thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho người lao động đi xuất khẩu lao động trong đó ưu tiên cho con em dân tộc Khmer như học nghề, ngoại ngữ, trang bị những kiến thức cần thiết, cho vay vốn...

Do đó để thuận tiện hỗ trợ tìm kiếm việc làm và đăng ký xuất khẩu lao động cho con em dân tộc Khmer đề nghị địa phương hướng dẫn liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh điện thoại: 02973.863896, trụ sở tại Lô KK7, đường Nguyễn Đức Cảnh, Khu phố 5, phường An Hoà, TP Rạch Giá, Kiên Giang (Khu đô thị Phú Cường), để được hướng dẫn cụ thể hoặc liên hệ các

Doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động và Công ty tư vấn xuất khẩu lao động có uy tín để được hướng dẫn.

2. Cử tri huyện Giồng Riềng kiến nghị tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công.

Theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã quy định người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ cải thiện về nhà ở tùy theo hoàn cảnh, công lao đóng góp và khả năng của Nhà nước và địa phương. Từ sau ngày giải phóng Miền Nam, Kiên Giang đã thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức, giá trị được tăng lên từ 10 triệu, 20 triệu,...50 triệu như hiện nay. Năm 2013 Thủ Tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, mức hỗ trợ là 36 triệu/hộ đối với xây mới và 18 triệu đồng/hộ sửa chữa. Ngân sách tỉnh đã hỗ trợ thêm đối với nhà xây mới 14 triệu, nâng mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ và sửa chữa 2 triệu, nâng mức hỗ trợ là 20 triệu đồng/hộ. Cùng với nguồn ngân sách hỗ trợ các địa phương đã linh hoạt vận động thêm sự đóng góp từ doanh nghiệp và gia đình để nâng cao chất lượng giá trị nhà ở.

Giai đoạn 2016 – 2020, ngân sách tỉnh Kiên Giang đã bố trí nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng với định mức là 50 triệu/hộ xây mới và 20 triệu đồng/hộ sửa chữa.

Việc kiến nghị nâng mức hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng của cử tri là thiết thực, phù hợp với giá cả hiện nay. Sở Lao động – TB&XH xin ghi nhận và tiếp thu để tiếp tục tham mưu cho Tỉnh uỷ và UBND tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng trong giai đoạn tiếp theo.

3. Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị Chương trình hỗ trợ giảm thiểu tác động sinh kế đối với hộ dân sinh sống hai bên phà Tắc Cậu - Xẻo Rô kéo dài nhiều năm chưa giải quyết (có hộ nhận và hộ chưa nhận hỗ trợ).

Năm 2015 Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) chấp thuận hồ sơ thực hiện Chương trình phục hồi thu nhập giai đoạn đại trà và Chương trình giảm thiểu tác động sinh kế đối với hộ dân sống hai bên phà Tắc Cậu – Xẻo Rô thuộc Dự án đường hành lang ven biển phía Nam tỉnh Kiên Giang và giao cho Tổng Công ty Cửu Long quản lý và hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Kiên Giang. Ngày 18/9/2015 UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Dự án hỗ trợ cho 512 hộ dân có mô hình đã đăng ký.

Đến nay Sở Lao động – TB&XH đã tiếp nhận tổng kinh phí 2.559 triệu đồng từ Tổng Công ty Cửu Long và tham mưu cho UBND tỉnh quyết định hỗ trợ cho 327 hộ dân. Còn lại 185 hộ dân chưa được hỗ trợ với số tiền 1.176 triệu đồng, do Tổng Công ty Cửu Long chưa chuyển về cho tỉnh để hỗ trợ cho các hộ còn lại. Từ tháng 10 năm 2017 đến nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã liên hệ, làm việc nhiều lần với Tổng công ty Cửu Long, đồng thời tham mưu UBND tỉnh Công văn số 1556/UBND-KTCN ngày 10/10/2017 đề nghị bổ sung

kinh phí thực hiện Dự án gửi cho Tổng công ty Cửu Long, để bổ sung kinh phí hỗ trợ cho 185 hộ dân còn lại nhưng đến nay chưa được cấp.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri theo Công văn số 842/UBND-TH của UBND tỉnh./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu VT.

ks. **GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thị Mỹ Linh